



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๘๑

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุเขต สกุลทอง)/

เลขานุการคณะกรรมการสื่อสารองค์กรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา นั้น

คณะกรรมการสื่อสารองค์กรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อแสดงถึงพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธีร์ นันทวีรศ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น ๖๐) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมีอาชีพด้านดิจิตอลอาร์ต เป็นผู้ออกแบบ ถ่ายทำ และดำเนินการผลิตให้ โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดทำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาอย่างยาวนาน

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดทำโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรหารือกับกองคลังเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ โดยอาจจะระบุว่า “เป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัย”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการจัดทำโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการสื่อสารองค์การมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ